

ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้

ลำดับที่	เรื่อง	หลักเกณฑ์/ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง	หลักเกณฑ์ การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเพื่อ บรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผลการดำเนินการ มีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางสาวปทุมณา กลัดทอง ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ตามคำสั่ง สคบ. ที่ ๑๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่มีเรื่อง ทักท้วง หรือร้องเรียน หรือขอเพิกถอนคำสั่ง หรือ ฟ้องเป็นคดีต่อศาลแต่อย่างใด
๒	การประเมินผลการ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ	หลักเกณฑ์ กฎ ก.พ. ว่าด้วยกาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ผลการดำเนินการ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ นางสาวปทุมณา กลัดทอง ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่มีเรื่อง ทักท้วง หรือร้องเรียน หรือขอเพิกถอนคำสั่ง หรือ ฟ้องเป็นคดีต่อศาลแต่อย่างใด
๓	การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ	หลักเกณฑ์ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผลการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่มีเรื่อง ทักท้วง หรือร้องเรียน หรือขอเพิกถอนคำสั่ง หรือ ฟ้องเป็นคดีต่อศาลแต่อย่างใด
๔	การเลื่อนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น	หลักเกณฑ์ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (หลักเกณฑ์เดิม) ผลการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งเลื่อน/ย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้ - เลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการสูง จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑. นายศรีณย์ รัชช์เฝ้า ผู้อำนวยการระดับต้น เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการระดับสูง (ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๒. นายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการระดับต้น เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับสูง (ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ - เลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๖ ราย ได้แก่ ๑. นายธนาชัย สาธิตวสุธา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒. นางสาวบุษกร โยธินไทย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่มีเรื่อง ทักท้วง หรือร้องเรียน หรือขอเพิกถอนคำสั่ง หรือ ฟ้องเป็นคดีต่อศาลแต่อย่างใด

ลำดับ ที่	เรื่อง	หลักเกณฑ์/ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
		<p>๓. นางสาวพรรณนิน ชัยมัติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>๔. นายภูมินทร์ เล็กมณี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ เลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๕. นางสาวสมภาร สราญนาค นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>๖. นายวิธินเศวร์ เนียมมีศรี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ เลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>- เลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๔ ราย ได้แก่</p> <p>๑. นางสาวสิริพันธุ์ เศรษฐวนิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. นายชัยวัฒน์ แสงกุดเลาะ นิติกรปฏิบัติการ เลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๓. นายธนัทเทพ ศรีราษฎร์ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ เลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๔. นางสาวโสภิตา โตไร่ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ เลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>- ย้ายข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน ๒ ราย ได้แก่</p> <p>๑. นางสาวจรัสศรี ผดุงผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)</p> <p>๒. นายพัสกร ทัพมงคล นิติกรชำนาญการพิเศษ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก)</p>	
